

ประจำวันที่ 14-20 มิถุนายน 2560

พาณิชย์ลั่นส่งออกข้าวปีนี้ทะลุ 11 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปีนี้ไทยมีโอกาสที่จะส่งออกข้าวได้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 10 ล้านตัน หรือส่งออกได้ถึง 11 ล้านตัน สามารถทำสถิติส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง หลังจากที่เคยส่งออกสูงสุด 10.8 ล้านตัน เมื่อปี 57 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวได้แล้วกว่า 5.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 18% ด้วยมูลค่าเกือบ 80,000 ล้านบาท ส่วนแนวโน้มการช่วงครึ่งหลังปีนี้ เชื่อว่ายังเป็นตลาดของผู้ขาย รวมทั้งราคาดีต่อเนื่อง

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ไทยส่งออกข้าวได้มากขึ้น คือ ประเทศผู้ผลิตข้าวอื่น ๆ ประสบภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม เช่น ศรีลังกา บังคลาเทศ ซึ่งบางประเทศผลผลิตเสียหายถึง 30% อีกทั้งสต็อกข้าวโลกลดลง ทำให้หลายประเทศเริ่มเปิดประมูลนำเข้าข้าว อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง รวมถึงจีนก็ได้เริ่มเจรจาซื้อขายข้าวในกรอบข้อตกลงรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ต่อเนื่องแล้ว แต่ทั้งนี้เพราะจากราคาข้าวโลกขณะนี้ขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงต้องใช้เวลาในการตกลงนานขึ้น

"ประเด็นสำคัญ คือสต็อกข้าวไทยที่ก่อนหน้านี้ได้ทยอยขายจนเหลือไม่ถึง 1 ล้านตัน แล้ว หรือเหลือเพียง 800,000 ตัน ซึ่งมีทั้งข้าวเสื่อมสภาพ และข้าวสภาพดี ทำให้แรงกดดันเรื่องสต็อกสูง ที่อาจกระทบต่อราคาขายนั้น ลดลงมาก ต่อไปนี้ โลกจะรู้ว่าประเทศไทยไม่มีสต็อกข้าวมากแล้ว และเราทำควบคู่กับการผลิตข้าวคุณภาพ ควบคุมปริมาณการเพาะปลูกที่เหมาะสม ข้าวปริมาณมาก ๆ ราคาถูกจะไม่มีให้เห็น แต่จะมีข้าวที่มีคุณภาพ และมีนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งในทางจิตวิทยา จะส่งผลต่อราคาข้าวไทยในตลาดโลกขยับต่อเนื่อง ซึ่งกรมฯ จะยังคงเดินหน้านโยบายการเพิ่มมูลค่าข้าวด้วยการใช้นวัตกรรม เพื่อแปรรูปข้าวให้เป็นสินค้าต่าง ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรไทยด้วย"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พณ.โชว์นวัตกรรมตรวจสอบ DNA ข้าวไทย ยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ มีภารกิจในการดำเนินงานส่งเสริมการค้าข้าวไทย และดำเนินงานยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันมุ่งเน้นการผลักดันประเทศไปสู่ 'Thailand 4.0' ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value - Based Economy"

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการนี้เริ่มจากการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการการค้าข้าวได้ในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาการผลิตที่เน้นการควบคุมปริมาณโดยปลูกข้าวที่มีคุณภาพดีมีมูลค่าสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แบบที่เรียกว่า Demand Driven รวมทั้งมีการนำนวัตกรรม หรือ Innovation มาใช้ในการแปรรูปผลผลิตข้าวให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยการ

นำข้าวแต่ละสายพันธุ์มาวิจัย พร้อมทั้งแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product) และสินค้าอุปโภคอื่นๆ (Non - Food Product) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทย และยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรไทย

ในขณะเดียวกัน กรมการค้าต่างประเทศ ได้มุ่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องนวัตกรรมข้าวไทย ผ่านสื่อทุกแขนง โดยในครั้งนี้ได้นำสื่อมวลชนจำนวนกว่า 120 ราย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์พันธุ์กรรมข้าวไทย ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแล็บเฉพาะทางภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมการค้าต่างประเทศและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีมาตรฐานระดับโลกในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวจากเอกลักษณ์ดีเอ็นเอ นับเป็นการพัฒนาศักยภาพในการคัดสายพันธุ์ข้าวที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับคุณภาพและแสดงถึงศักยภาพด้านนวัตกรรม ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมข้าวในครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทดลองและสัมผัสผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวจากผู้ประกอบการหลายแขนง ผ่านกิจกรรมสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆจากข้าวไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันเดียวกัน ณ ซวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมข้าวไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการ “Thailand Rice Convention 2017” (TRC 2017) เวทีประชุมด้านข้าวระดับนานาชาติ ที่เพิ่งปิดฉากไปอย่างงดงามเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมาจากทุกทวีป ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มผู้นำเข้าข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าว พร้อมด้วยผู้แทนการค้าจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศผู้ซื้อ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่สำคัญจากกว่า 40 ประเทศ งาน TRC 2017 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยสามารถจะแสดงศักยภาพของไทย ในการเป็นผู้นำการผลิตและค้าข้าวคุณภาพของโลก ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยได้เชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ค้าข้าวจากทั่วโลก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ส่งออกซีม “ข้าวจีทูจีจีน” เจ็ง! 300 ล้าน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า แม้ราคาข้าวในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงประเทศผู้ส่งออกข้าวทั้งไทย เวียดนาม อินเดียจะได้รับอานิสงส์ แต่อีกด้านหนึ่งจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับรัฐบาลจีนในปี 2558 ปริมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งได้มอบหมายให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเป็นผู้ส่งมอบข้าว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวงวดที่ 4 อีก 1 แสนตัน (คงเหลืออีก 6 แสนตัน)

ทั้งนี้ทางสมาคมได้จัดสรรข้าวล็อตดังกล่าวให้สมาชิกกว่า 200 ราย ในการส่งมอบให้รัฐบาลจีนโดยแบ่งโควตายึดตามเกณฑ์ประวัติการส่งออกไปทั่วโลก 3 ปีย้อนหลัง ใครส่งออกมากก็จะได้โควตามากตามสัดส่วน ขณะที่ผู้ที่ไม่เคยส่งออกจะได้รับโควตา 50 ตัน อย่างไรก็ตามการส่งมอบข้าวให้จีนในล็อตที่ 4 ปริมาณ 1 แสนตัน ได้ตกลงราคาไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ 385 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน แต่ปัจจุบันราคาได้ขยับขึ้นเป็น 440 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน หากโควตาราคาใหม่รวมค่าบริหารจัดการต่างๆ แล้ว เวลานี้ราคาต้องอยู่ที่ 475 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

“หากคำนวณจากราคาขายที่ตกลงกันไว้กับราคา ณ ปัจจุบันผู้ส่งออกจะขาดทุนประมาณ 90 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ปริมาณ 1 แสนตันก็จะขาดทุนหลายร้อยล้านบาท (ราว 305 ล้านบาทคำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.90 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ) รวมถึงเวลานี้เงินบาทแข็งค่ามากจากช่วงที่ตกลงราคากันไว้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 35

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แต่วันนี้อยู่ที่ระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (แข็งค่ามากสุดในรอบ 2 ปี) ซึ่งหากได้รับเงินรายได้รูปเงินบาทก็จะหายไป 2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นกรณีข้าวจีจีจึงได้รับผลกระทบ 2 ต่อทั้งราคาข้าวที่ขยับขึ้น และเงินบาทที่แข็งค่าทำให้ขาดทุน”

อย่างไรก็ดีการค้าขายย่อมมีได้-มีเสีย เรื่องนี้ทางสมาคมพยายามดูแลให้สมาชิกทำการส่งมอบข้าวจีจีงวดที่ 4 ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายในเดือนมิถุนายน แต่ในข้อเท็จจริงอาจล่าช้าบ้าง เพราะยังมีปัญหาเรื่องเรือมารับสินค้าล่าช้า และขาดแคลนตู้สินค้าในการส่งมอบ

ขณะเดียวกันในปีที่ผ่านมา ยังมีข้าวจีจีกับฟิลิปปินส์ปริมาณ 9 แสนตัน ระดับราคาขายกว่า 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ได้ส่งมอบเป็นล็อตๆ ในระดับราคาที่แตกต่างกันตามภาวะตลาดแต่ละช่วง แต่เฉลี่ยระดับราคาอยู่ที่กว่า 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งล็อตสุดท้ายได้ส่งมอบแล้วเสร็จเมื่อ 1-2 เดือนที่ผ่านมา ล่าสุดทางฟิลิปปินส์เพิ่งชำระเงินให้กับกรมการค้าต่างประเทศที่เป็นผู้ขายข้าวจีจี (ให้เอกชนเป็นคนส่งมอบ) จากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้ผู้ส่งออกที่ส่งมอบข้าวให้ฟิลิปปินส์ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน เพราะกรมจ่ายเงินให้ผู้ส่งออกเป็นเงินบาท

ด้านนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นในเวลานี้ผู้ประกอบการโรงสีได้รับอานิสงส์ เพราะเป็นแรงจูงใจการขายข้าวในสต็อกที่มีอยู่ออกไป ซึ่งจะทำให้มีสภาพคล่องและกำลังซื้อข้าวจากชาวนาในช่วงจากนี้ไปเพิ่มขึ้น

ขณะที่นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ราคาข้าวในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น มีผลให้โรงสีซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สูงขึ้น โดยเวลานี้ข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% ราคากว่า 8,500-9,000 บาทต่อตัน ส่วนความชื้น 25-30% เฉลี่ยที่ 7,400-7,500 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ 6,800-7,700 บาท/ตัน ถือว่าชาวนาได้ประโยชน์

ที่มา สปริงนิวส์

พ่อค้าแปลงร่าง! แห่ประมูลข้าว ขายทำอาหารสัตว์เจอแต่ซื้อบีกส่งออก

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่กรมการค้าต่างประเทศเปิดให้เอกชนยื่นซองราคาเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่ 2/2560 ปรากฏมีผู้มายื่นเสนอราคาซื้อสูงสุด 16 ราย จากที่ยื่นเสนอราคาทั้งหมด 21 ราย รวมปริมาณข้าว 2.12 ล้านตัน หรือคิดเป็น 96.36% ของข้าวสารทั้งหมดที่นำมาเปิดประมูล 2.2 ล้านตัน มูลค่ารวม 11,465.7 ล้านบาท

"ผู้เข้าประมูลยื่นระดับราคาเสนอซื้อตั้งแต่ตันละ 2,000 บาทไปจนถึง 6,730 บาท หรือเฉลี่ยตันละ 4,000-5,000 บาท สูงกว่าการประมูลข้าวชนิดนี้ในรอบที่ผ่านมา หลังจากนั้นกรมจะเสนอผลสรุปการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะทำงานระบายข้าวกับคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวพิจารณาอนุมัติต่อไป" นายกีรติกล่าว

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวตั้งข้อสังเกตว่า การประมูลข้าวที่ไม่ใช่บริโภคของคนครั้งนี้ มีโรงสีและผู้ส่งออกเข้าร่วมประมูล 11 ราย จากจำนวนผู้ที่ผ่านมาคุณสมบัติ 23 ราย สาเหตุที่โรงสี-ผู้ส่งออกข้าวเข้าร่วมประมูลได้ไม่ใช่เพราะกรมการค้าต่างประเทศปรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประมูลที่ให้ผู้ประกอบการข้าวเข้าร่วมได้ แต่เป็นเพราะกลุ่มโรงสี-ผู้ส่งออกข้าวใช้วิธีไปแจ้งจดขอใบอนุญาตประกอบโรงงาน (ใบ รง.) ประเภทอื่นเพื่อไม่ให้ขัดกับหลักเกณฑ์การประมูลที่ระบุไว้ว่าเป็นข้าวที่ไม่ให้คนบริโภค ยกตัวอย่าง กลุ่มโรงสีสิงห์โตทอง อาร์ซีไรซ์ และสิงห์โตทอง คอร์

ปอเรชั่น ผู้ประกอบการโรงสีชื่อดังใน จ.กำแพงเพชร ได้ยื่นจดทะเบียนตั้งโรงงานอาหารสัตว์ หรือกลุ่มบริษัทแสงฟ้า ยื่นจดทะเบียนตั้งโรงงานปุ๋ย เป็นต้น

"การประมูลครั้งนี้ที่มาแรงมากก็คือ กลุ่มแสงฟ้าโปรดิวิชั่น ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวที่อป 5 และยังมีกำลังออก มันเส้นได้เข้าร่วมประมูลครั้งนี้ด้วย โดยเสนอราคาประมูลแพงสุดตันละ 5,500-6,700 บาท ซึ่งในวงการทราบว่า บริษัทวี ออ แกรนิค คือบริษัทในเครือแสงฟ้าประมูลครั้งที่แล้วได้ข้าวไปถึง 50,000 ตัน และรอบนี้ตั้งเป้าจะซื้ออีก 229,040 ตัน รวมตัวบริษัทแสงฟ้าเองอีก 982,072 ตัน ถ้าชนะการประมูลก็จะได้ข้าวไปถึง 1,211,112 ตัน หรือเกิน 50% ของปริมาณที่คาดว่าจะอนุมัติขาย 2.12 ล้านตัน" แหล่งข่าวกล่าว

ส่วน 16 บริษัทที่ยื่นราคาประมูลข้าวที่ไม่ใช่การบริโภคของคนสูงสุด แบ่งเป็น 1)กลุ่มอาหารสัตว์ ได้แก่ บจก.เอพีเอ็มเอโก. 155,625.316 ตัน, บจก.SPM อาหารสัตว์ 30,880.832 ตัน, บจก.V.C.F กรู๊ป 291,699.564 ตัน, บจก.มหาทรัพย์ฟีด 38,569.303 ตัน และ บจก.กาญจนอาหารสัตว์ 123,316.357 ตัน 2) กลุ่มโรงสี-ผู้ส่งออก ข้าว ได้แก่ บจก.บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย 9,683.479 ตัน, หจก.แสงฟ้าโปรดิวิชั่น 967,362.099 ตัน, หจก.เฮงเพิ่มพูน 22,195.694 ตัน, หจก.โรงสีทรัพย์แสงทอง (2550) 13,300.038 ตัน, บจก.โรงสีธัญบุรีอินเตอร์เทรด 100,868.712 ตัน

3) กลุ่มผู้ค้ำประกันสำปะหลัง บมจ. P.S.C สตาร์ชโปรดักส์ 65,309.732 ตัน 4)กลุ่มผู้ค้าปุ๋ย บจก.วีออร์แกนนิค 229,040.539 ตัน 5)กลุ่มไซโล/ค้าส่งค้าปลีกขายวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ บจก.เจริญวัฒนา (โง้วเทียนเซ่ง) 14,413.038 ตัน, บจก.ซิโนไทย อะโกร โปรดักส์ 1,648.818 ตัน, บจก.จิรัชย์ โปรดิวซ์ 9,995.977 ตัน และ บจก.เชียงรายกิจศิริโซโล 1995 ปริมาณ 30,601.944 ตัน รวม 16 ราย ปริมาณเสนอซื้อข้าว 2,104,512.197 ตัน ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

"ทีพีเค" ขวดซื้อข้าวเสื่อมดับฝันเบอร์ 1 ผู้ผลิตเอทานอล

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ได้เข้ายื่น ร้องเรียนว่าประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมและเป็นผู้เสนอราคาซื้อข้าวในสต็อกครบทุกคลังสินค้า จำนวน 157 คลัง โดยเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 74 คลัง ปริมาณ 5.25 แสนตัน ราคาเฉลี่ยตันละ 2,332 บาท แต่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจำหน่าย พร้อมทั้งขอให้ภาครัฐตรวจสอบบริษัทที่ชนะการประมูลว่าสามารถนำ ข้าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการระบาย ข้าว เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลของคณะกรรมการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมโรงงาน พบว่า บริษัท ที พี เค เอทานอล ถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้เสนอซื้อมาตั้งแต่ต้น เพราะกรรมการของบริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด เคยเป็นกรรมการในนิติบุคคล 2 ราย ซึ่งเป็นจำเลยที่กระทำผิดสัญญาตามโครงการยกระดับ ราคาหัวมันสำปะหลังโดยผ่านกลไกการผลิตและการตลาดปี 2536/37 ซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสอง ชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยค้ำประกันแก่กรมการค้าต่างประเทศ แต่จนถึงบัดนี้ทั้ง 2 รายยังไม่ชำระหนี้ ซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์ตาม ประกาศคณะกรรมการดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เรื่องการจำหน่ายข้าวในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 ข้อ 2.คุณสมบัติผู้เสนอซื้อ ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้เสนอซื้อจะถูกพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หากเคยมีหรือมีพฤติกรรมที่เป็นผลเสียหายแก่ทางราชการหรือ การค้าระหว่างประเทศ หรือโครงการแทรกแซงสินค้าเกษตรภายใต้นโยบายของรัฐบาล

"วัตถุประสงค์ต้องการให้การระบายข้าวในสต็อกของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส รัดกุม และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เคยกระทำความเสียหายแก่ทางราชการ กรมได้ดำเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัด โดยนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการระบายข้าว และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว พิจารณามาตามขั้นตอน รวมทั้งได้เสนอให้ประธานกรรมการ นบข. ให้ความเห็นชอบแล้ว และกรมในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ทราบแล้ว ซึ่งบริษัทมีสิทธิจะชี้แจงหรือโต้แย้งได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป"

ในส่วนประเด็นที่บริษัท ที พี เคเอทานอล จำกัด ขอให้ภาครัฐตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ของผู้ชนะการประมูลแต่ละรายนั้น เป็นเรื่องอยู่ในกระบวนการที่ นบข.ได้กำหนดให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดมาตรการและดำเนินการตรวจสอบและติดตามการนำข้าวไปใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันข้าวดังกล่าวรั่วไหลเข้าสู่ตลาดปกติ หากพบว่ามิใช่ผู้ซื้อรายใดนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามประกาศ จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา และหากผู้ใดมีเบาะแสการกระทำผิด สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทางด้วย

แหล่งข่าวจากวงการเอทานอลเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า บริษัท ที พี เค เอทานอล ไม่ใช่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ในวงการ เดิมเป็นผู้ผลิตและส่งออกมันสำปะหลัง และเป็นโรงงานที่ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ อ.นครบุรี จ.นครราชสีมา มีกำลังการผลิต 3.4 แสนตัน รองจากบริษัท อุบลไปโอเอทานอล จำกัด

"ตั้งข้อสังเกตว่าการเสนอซื้อข้าวสารปริมาณมาก เพราะบริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตโรงงานทั้ง 2 เฟส เฟสละ 3.4 แสนตัน จากเดิมที่มี 3.4 แสนตัน หากก่อสร้างแล้วเสร็จบริษัทนี้จะมีกำลังการผลิต 1 ล้านตัน และกลายเป็นผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังอันดับ 1 ของประเทศทันที"

อย่างไรก็ตาม ยังต้องประเมินว่าการประมูลข้าวเพื่อมาผลิตเอทานอลจะคุ้มหรือไม่ เพราะ 1) บริษัทมีต้นทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรจากมันสำปะหลังเส้นมาเป็นข้าว หากวัตถุดิบไม่ต่อเนื่องอาจจะไม่คุ้มค่า 2) เเปอร์เซ็นต์แป้งในข้าวสีอมจะมากเท่ากับเปอร์เซ็นต์แป้งในมันเส้นหรือไม่ หากไม่เท่ากันจะต้องใช้วัตถุดิบในปริมาณมากขึ้น ทำให้ประเมินได้ยากว่าจะใช้ข้าวเท่าไร แป้งเท่าไร ส่วนเอทานอลที่ผลิตจากโมลาสจะมีกระบวนการที่แตกต่างจากข้าวและมันสำปะหลัง ทำให้ไม่มีผู้ผลิตเอทานอลโมลาสมาร่วมประมูล

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

"พาณิชย์" ระบุตลาดข้าวกลับมาสดใส หลังระบายสต็อก

นายเกียรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการเปิดซองราคาเพื่อเสนอซื้อข้าวสารสต็อกรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้คนบริโภค หรือข้าวกลุ่ม 2 ปริมาณ 2.2 ล้านตัน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 17 ราย จากที่ยื่นเสนอราคาเข้ามา 21 ราย คิดเป็นปริมาณรวมที่เสนอราคาซื้อสูงสุด 1.67 ล้านตัน หรือสัดส่วน 75% ของปริมาณข้าวที่เปิดทั้งหมด รวมมูลค่า 7.6 พันล้านบาท โดยราคาเฉลี่ยที่เสนอซื้อตั้งแต่ตันละ 2,000 บาท - 6,700 บาท นับเป็นราคาเสนอซื้อสูงกว่การประมูลข้าวกลุ่ม 2 รอบที่ผ่านมา มีราคาเสนอซื้อเฉลี่ยตันละ 4 พันบาท

อย่างไรก็ดีกรมจะนำผลการเปิดซองราคาครั้งนี้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบายข้าว ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว และประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

เห็นชอบ หลังจากนั้นในเดือน ก.ค.2560 กรมจะนำข้าวกลุ่ม 3 หรือข้าวเสื่อมเข้าอุตสาหกรรมที่มีใช้คนและสัตว์
บริโภค ปัจจุบันเหลือประมาณ 5 แสนตัน มาเปิดระบายรอบ 2 ก่อนที่จะเปิดระบายข้าวกลุ่ม 1 เพื่อการบริโภคทั่วไป
ปริมาณ 1.6 แสนตันอีกรอบในเดือน ส.ค.2560 ซึ่งนับเป็นการเปิดประมูลข้าวกลุ่ม 1 รอบที่ 3

“ภาพรวมของข้าวในสต็อกปัจจุบัน เหลือข้าวกลุ่ม 1 ซึ่งมีปริมาณไม่มาก 1.6 แสนตัน กรมเตรียมจะนำมา
เปิดประมูลรอบ 3 แต่ข้าวกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 หลังจากเปิดประมูลครบทั้ง 2 รอบแล้ว ก็จะนำผลเสนอต่อ นบข.ใน
เดือน ส.ค.นี้ เพื่อขอแนวทางว่าจะทำระบายข้าวในกลุ่มดังกล่าวต่อไปอย่างไร แต่คาดว่าภายในเดือนก.ย.นี้ จะ
ระบายข้าวสต็อกข้าวรัฐบาลออกไปได้หมดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

นายกริติ ยังกล่าวอีกว่า สถานการณ์ส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-13 มิ.ย. 2560 ไทยส่งออกข้าว 5.4
ล้านตัน เพิ่มขึ้น 17.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่า 8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.05% และ
หากคิดเป็นมูลค่าดอลลาร์ จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,300 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.3% โดยราคาข้าวส่งออกเอฟโอบี
ปัจจุบันข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 702 ดอลลาร์ ข้าวขาว 5% อยู่ที่ตันละ 455 ดอลลาร์ และข้าวหนึ่ง
100% อยู่ที่ 464 ดอลลาร์ โดยกรมเชื่อว่าราคาข้าวไทยจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้นไปจนถึงปลายปี

“ตอนนี้เห็นชัดว่าปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาข้าวไทยปรับตัวดีขึ้น เพราะมีความต้องการข้าวในตลาดโลก
เพิ่มขึ้น และแรงกดดันสต็อกข้าวรัฐบาลที่ลดลงไปอย่างมาก ทำให้ตลาดข้าวกลับมาเป็นของผู้ขาย เพราะผู้ซื้อประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติมีความต้องการข้าวมาก อย่างรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็คาดว่าจะออกที่โออาร์ประมูลนำเข้าข้าว 2.5
แสนตัน ในสัปดาห์หน้า ส่วนบังกลาเทศเตรียมจะเดินทางมาไทย 21-22 มิ.ย.นี้ เพื่อเจรจาซื้อข้าวหนึ่งจากไทยปริมาณ
2 แสนตัน”

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรณีที่มีกระแสข่าวบริษัท ที พี เค เอ
ทานอล ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าได้เข้าประมูลข้าวสารใน
สต็อกรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมรอบแรกปริมาณ 1.03 ล้านตัน และเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดแต่ไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติจำหน่ายนั้น กรมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าว ขอชี้แจงว่าจากการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานของบริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด พบว่าบริษัทดังกล่าวขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูลข้าวสาร
สต็อกรัฐบาล

โดยสาเหตุของการขาดคุณสมบัติ เนื่องจากกรรมการในนิติบุคคล 2 ราย เป็นจำเลยที่กระทำผิดสัญญา
ตามโครงการยกระดับราคาหัวมันสำปะหลัง โดยผ่านกลไกการผลิตและการตลาดปี 2536- 2537 ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำ
พิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่กรมการค้าต่างประเทศ แต่จนถึงนี้ทั้ง 2 รายยังไม่ชำระหนี้
เงินตามคำพิพากษาแต่อย่างใด ทำให้บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้เสนอซื้อ
ตั้งแต่ต้น ดังนั้นการระบายข้าวในสต็อกของรัฐจึงเป็นไปด้วยความโปร่งใส รัดกุม และป้องกันความเสียหายที่จะเกิด
จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เคยกระทำความเสียหายแก่ทางราชการ

ที่มา คมชัดลึก

ยื่นข้อเกือบหมด! เอกชน 16 รายแข่งเสนอราคาประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่มีใช้คนบริโภค 2.12 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.1 หมื่นล้านบาท

กรมการค้าต่างประเทศเผยผลการเปิดของเสนอราคาประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่มีใช้คนบริโภค 2.2
ล้านตัน มีผู้เสนอราคาสูงสุด 16 ราย ยื่นเสนอซื้อถึง 2.12 ล้านตัน คิดเป็น 96.36% ของที่เปิดประมูล มีมูลค่า

11,465.90 ล้านบาท เตรียมนำผลเข้าคณะทำงานและคณะอนุกรรมการระบายข้าว ก่อนเสนอ นบข. อนุมัติ พร้อมกำหนดไหม้ไลน์ ก.ค.ประมวลข้าวที่ต้องเข้าอุตสาหกรรม 5 แสนตัน ส.ค.ประมวลข้าวที่บริโภคได้ 1.6 แสนตัน

นายเกียรติ รัชนี รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการเปิดซองราคาเพื่อเสนอซื้อข้าวสารสต็อกรัฐบาลเข้าอุตสาหกรรมที่มีใช้คนบริโภค หรือข้าวกลุ่ม 2 ปริมาณ 2.2 ล้านตัน ว่า จากการเปิดซองมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 16 ราย ใน 157 คลัง ปริมาณ 2.12 ล้านตัน หรือ 96.36% ของปริมาณที่เปิดประมวลทั้งหมด มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 11,465.90 ล้านบาท โดยช่วงราคาเสนอซื้อสูงสุด 2,000 – 6,740 บาทต่อตัน โดยชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็น ข้าวขาว 5% ปริมาณ 1.2 ล้านตัน คิดเป็น 56.47% รองลงมา คือ ปลายข้าว A1 เลิศ ปริมาณ 0.52 ล้านตัน คิดเป็น 24.56% ซึ่งกรมฯ จะนำผลการประมวลเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐและคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวก่อนเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐต่อไป

ทั้งนี้ การระบายข้าวสต็อกในส่วนที่เหลือ ในเดือนก.ค.2560 กรมฯ จะนำข้าวกลุ่ม 3 หรือข้าวเสื่อมเข้าอุตสาหกรรมที่มีใช้คนและสัตว์บริโภค ซึ่งเหลือประมาณ 5 แสนตันมาเปิดระบายรอบ 2 และเดือนส.ค.จะนำข้าวกลุ่ม 1 หรือข้าวบริโภคทั่วไปที่เหลือ 1.6 แสนตัน มาเปิดประมวลรอบ 3 และจากนั้น คงเหลือข้าวเท่าไร ก็จะเสนอนบข. ในเดือนส.ค.2560 เพื่อขอแนวทางว่าจะทำระบายข้าวในกลุ่มที่เหลือต่อไปอย่างไร โดยคาดว่าภายในเดือนก.ย. 2560 จะระบายข้าวสต็อกข้าวรัฐบาลออกไปได้หมดตามเป้าหมาย

สำหรับการส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-13 มิ.ย.2560 ส่งออกได้แล้ว 5.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 17.7% มูลค่า 8 หมื่นล้านบาท เพิ่ม 12.05% หรือ 2,300 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 14.3% โดยราคาข้าวส่งออกเอฟโอบี ข้าวหอมมะลิ 100% อยู่ที่ 702 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวขาว 5% อยู่ที่ 455 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเหนียว 100% อยู่ที่ 464 เหรียญสหรัฐต่อตัน เชื่อว่าราคาข้าวไทยอยู่ในช่วงขาขึ้นไปจนถึงปลายปี จากความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้น และแรงกดดันสต็อกข้าวรัฐที่ลดลงไปอย่างมาก

“ตอนนี้ตลาดข้าวเป็นของผู้ขาย เพราะขณะนี้ ผู้ซื้อหลายประเทศประสบปัญหาภัยธรรมชาติ มีความต้องการข้าวมาก อย่างรัฐบาลฟิลิปปินส์คาดว่าจะออกทีโออาร์ประมวลนำเข้าข้าว 2.5 แสนตัน ในสัปดาห์หน้า ส่วนบังกลาเทศจะเดินทางมาไทย 21-22 มิ.ย.นี้ เพื่อเจรจาซื้อข้าวหนึ่งจากไทยปริมาณ 2 แสนตัน” นายเกียรติกล่าว
ที่มา *Commerce News Agency*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2014 เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้ค้าข้าวต่างก็เก็บสต็อกข้าวไว้เนื่องจากคาดว่าราคาข้าวจะสูงขึ้นอีก โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 395-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้ราคาข้าวของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นทั้งราคาภายในประเทศและราคาส่งออก เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นขณะที่อุปทานข้าวมีปริมาณจำกัด โดยข้าวหอม Jasmine rice ราคาพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ระดับประมาณ 565-570 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากช่วง 3 สัปดาห์ก่อนถึง 65-70 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 5% ราคาขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 410-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากช่วง 3 สัปดาห์ก่อนถึง 35-45

เหรียญสหรัฐฯ เช่นเดียวกับข้าวขาว 25% ราคาขึ้นมาจากอยู่ที่ระดับประมาณ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 25-30 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ราคาข้าวในประเทศก็ปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1,000 ดองต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัท Viet Hung Company ในเขตที่ราบลุ่มน้ำโขงระบุว่า ในช่วงนี้ความต้องการข้าวหอมจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นขณะที่อุปทานข้าวมีจำกัด ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนยังเก็บข้าวไว้รอให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอีก

สถิติของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามระหว่างวันที่ 1 มกราคม -15 พฤษภาคม 2560 เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 26.875 ล้านเฮกเตอร์ เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยในช่วงเมษายน - พฤศจิกายน 2560 พื้นที่ทางภาคเหนือของเวียดนามเพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 6.875 ล้านไร่ คิดเป็น 26.4% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 พื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคใต้มีประมาณ 11.875 เฮกเตอร์ คิดเป็น 44.5% เพิ่มขึ้น 0.2% และพื้นที่เพาะปลูกข้าวในช่วงเมษายน - กันยายน 2560 พื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคใต้มีประมาณ 8.125 ล้านไร่คิดเป็น 29.1% เพิ่มขึ้น 21.4%

ในช่วงเวลาเดียวกัน เวียดนามมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวพฤศจิกายน 2559 - เมษายน 2560 รวมประมาณ 13.125 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวทางภาคเหนือของเวียดนามประมาณ 1.258 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.9% และพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในภาคใต้ประมาณ 22.56 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 3.6%

ทางด้านราคาข้าวเปลือกและข้าวขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ราคาขายส่งของข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรมีราคาประมาณ 0.218 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 เมษายน 2560 โดยราคาราคาน้ำล้งสินค้า ข้าวขาวมีราคา 0.301 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ลดลง 2.2% ข้าวหอม Jasmine 5% มีราคา 0.447 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 3.6% ข้าวหอม (Fragrance) มีราคา 0.480 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 3.8% ข้าวหอม KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.502 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาของวันที่ 15 เมษายน 2560

ทางด้านราคาขายปลีกนั้น ข้าวเปลือกที่วางขายในตลาดมีราคา 0.311 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 11.0% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 เมษายน 2560 ข้าวขาวมีราคา 0.441 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาของวันที่ 15 เมษายน 2560 ข้าวหอม Jasmine 0.617 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ข้าวหอม (Fragrance) ราคา 0.617 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม และข้าวหอม KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.661 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

เมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวประมาณ 180,000 ตัน มูลค่า 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการส่งออกผ่านทางท่าเรือประมาณ 72,000 ตัน ทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคมถึงวันที่ 3 มิถุนายน เมียนมาร์ส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งประมาณ 39,115 ตัน โดยส่งข้าวขาว (Emata rice) จำนวน 6,430 ตัน ไปยังบังคลาเทศ, ข้าวขาว (Emata rice) 7,548 ตัน ไปยังสิงคโปร์, ข้าวขาว (Emata rice) 20,000 ตัน ไปยังไต้หวันและออสเตรเลีย และข้าวขาว (Emata rice) 2,564 ตัน และข้าวหนึ่ง 50 ตัน ไปยังสหภาพยุโรปด้วย

แม้ว่าก่อนหน้านี้การส่งออกข้าวกว่า 80% จะเป็นการส่งผ่านไปทางแนวชายแดนทางตอนเหนือของประเทศก็ตาม แต่ในขณะนี้การส่งผ่านช่องทางดังกล่าวลดลงถึง 40% โดยในปีงบประมาณ 2016/17 นี้ทางการตั้งเป้าการส่งออกข้าวไว้ที่มูลค่าประมาณ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเพิ่มเป็น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2022
ที่มา Oryza.com และ www.mekongoryza.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) เตรียมที่จะจัดการประมูลซื้อข้าวจำนวน 250,000 ตัน ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ โดยคาดว่าจะมีการออกประกาศเชิญชวนในเร็ววันนี้ โดยคาดว่า NFA จะแบ่งการนำเข้าเป็น 8-10 ใบอนุญาต ที่จะจัดสรรให้แก่ภาคเอกชนเป็นผู้นำเข้า โดยใบอนุญาตแต่ละใบจะกำหนดไว้ปริมาณ 25,000-50,000 ตัน และการส่งมอบจะต้องส่งมอบอย่างน้อย 30% ของปริมาณที่ได้รับการจัดสรรภายในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม และส่วนที่เหลือต้องส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์

เมื่อสัปดาห์ก่อนสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority Council; NFAC) ได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวปริมาณ 250,000 ตัน ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลและเอกชน (G-P) เพื่อเติมสต็อกข้าวในคลังของรัฐบาลให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศในช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 มีจำนวนประมาณ 3.214 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 95 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 33,770 ตัน) มากกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 20.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.676 ล้านตันในเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 12.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.689 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.27 ล้านตัน ลดลงประมาณ 76.91% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.17 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 8.41% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 8 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 74.12% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 17.43%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.453 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 39.39% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.042 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 45.21% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 43 วัน) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 60.15% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.491 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.477 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 46.38% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 44 วัน) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 3.47%

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

อินโดนีเซีย

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ขณะนี้องค์การสำรองอาหารแห่งชาติ หรือ Bulog มีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 1.7-1.8 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับความต้องการบริโภคในประเทศประมาณ 7-8 เดือน

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (เดือนมกราคม-พฤษภาคม) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 131,600 ตัน ลดลง 0.75% เมื่อเทียบกับปริมาณ 132,600 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 89,100 ตัน เพิ่มขึ้น 13.94% เมื่อเทียบกับ 78,200 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 3,300 ตัน ข้าวหอม 79,900 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 5,900 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 67.7% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 14.74% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.0%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 23,300 ตัน ลดลง 39.8% เมื่อเทียบกับ 38,700 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 20,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 2,500 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.3%) จีนประมาณ 5,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3%) ออสเตรเลียประมาณ 2,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.1%) กัมพูชาประมาณ 1,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.4%) และประเทศอื่นๆ รวม 2,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%)

สำหรับการส่งต่อ (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 5,767 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,729 ตัน ในปี 2559 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 4,889 ตัน สหรัฐฯจำนวน 320 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนเมษายน 2560 รวม 13,200 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,300 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,600 ตัน ลดลง 0.06% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,800 ตัน ในปี 2558 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 187,500 ตัน เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับ 174,600 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,500 ตัน ข้าวหอม 165,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 14,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 86,700 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับ 101,400 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวหอม 76,300 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 10,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.6%) จีนประมาณ 19,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%) และประเทศอื่นๆ รวม 6,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%)

ที่มา Trade and Industry Department

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงขยับสูงขึ้นเนื่องจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกามีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น โดยขั้วหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 422-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นมา 7 เหรียญจากราคา 415-418 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยก่อนหน้านี้ ในช่วงที่ราคาข้าวของอินเดียยังคงอยู่ในระดับสูงผู้ซื้อได้หันไปซื้อข้าวจากแหล่งอื่นที่มีราคาถูกกว่า เช่น ไทย และเวียดนาม แต่หลังจากที่ราคาของทั้งสองประเทศพุ่งสูงขึ้นแข่งราคาข้าวอินเดีย ทำให้ผู้ซื้อหันกลับมาให้ความสนใจข้าวจากอินเดียมากขึ้น

ทางการรายงาน ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 5.76 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีจำนวนประมาณ 28.87 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากข้าวเปลือกประมาณ 10.064 ล้าน

ตัน) ลดลง 0.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.079 ล้านตัน ในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 6.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 27.217 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในปัจจุบันมีมากกว่าสต็อกขั้นต่ำ (Food grains Stocking Norms) อยู่ประมาณ 98% ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดสต็อกข้าวไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน จะต้องมียอดสต็อกข้าวจำนวนรวม 14.58 ล้านตัน แบ่งเป็นสต็อกสำรอง (Operational Stock) จำนวน 11.58 ล้านตัน และสต็อกยุทธศาสตร์ (Strategic Reserve) จำนวน 3 ล้านตัน

รัฐบาลได้ประกาศจะเพิ่มราคาซื้อขายข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับโครงการจัดหาข้าวเปลือกในฤดูการผลิต Kharif (ม.ย.-ธ.ค.) ของปีการผลิต 2017/18 (ก.ค.-มิ.ย.) โดยข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (the common grade) ปรับขึ้นเป็น 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (241 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ส่วนข้าวเปลือกเกรด A ปรับเป็น 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (247 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

หน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล (Directorate General of Food, Ministry of Food, Government of the People's Republic of Bangladesh) ได้เปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยจะซื้อข้าวหนึ่ง (ครั้งที่ 3) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled rice on CIF Liner out term) โดยจะปิดรับข้อเสนอราคาประมูลในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ และเปิดซองข้อเสนอในวันเดียวกัน โดยกำหนดส่งมอบภายใน 40 วันหลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ทำเรือ Chittagong ในสัดส่วน 60% และที่ทำเรือ Mongla อีก 40% ของปริมาณที่ชนะการประมูล

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวจากเวียดนาม ตามที่กระทรวงการอาหาร (the food ministry) ของบังคลาเทศได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะซื้อข้าวจากเวียดนาม 250,000 ตัน โดยจะซื้อข้าวจากบริษัท Vinafoods 2 แบ่งเป็นข้าวขาวจำนวน 200,000 ตัน ในราคา 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) และข้าวหนึ่ง 50,000 ตัน ในราคา 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน โดยล็อตแรกคาดว่าจะส่งมาถึงภายใน 15 วัน

รัฐบาลยังได้ปรับลดอัตราภาษีนำเข้าข้าวจากเดิม 28% ลงเหลือ 10% เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการนำเข้าข้าว และคาดว่าจะช่วยให้ราคาข้าวปรับลดลงด้วย ขณะที่สต็อกข้าวล่าสุดของบังคลาเทศมีจำนวนเพียง 193,000 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

สำนักข่าว Reuters รายงาน ความคืบหน้ากรณีกระทรวงการค้า (Ministry of Trade, General Contracts Department) ได้เปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนซึ่งข้อเสนอต้องมียอดไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายนนั้น ปรากฏว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอาร์เจนตินาซึ่งเสนอราคา 547 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) จำนวน 30,000 ตัน

การประมูลในครั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอข้าวจากประเทศไทยในราคาต่ำสุดที่ 498.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) นอกจากนี้ยังมีการเสนอข้าวจากไทยในราคา 503.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) ด้วย ส่วน

ข้าวจากสหรัฐอเมริกาเสนอราคาที่ 595 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) ข้าวจากอินเดียเสนอราคาที่ 525 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f liner out) ข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอราคาที่ 537 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) ข้าวจากอุรุกวัยเสนอราคาที่ 539 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) และข้าวจากบราซิลเสนอราคาที่ 552 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) โดยการประมูลครั้งนี้มีบริษัทค้าข้าวต่างชาติเข้าร่วมเสนอราคาจำนวน 6 ราย
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-13 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 936,943 ตัน ลดลงประมาณ 4.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 977,885 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 75,571 ตัน ลดลงประมาณ 2.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 77,237 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 861,372 ตัน ลดลงประมาณ 4.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 900,648 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 24,842 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 198,067 ตัน ฝรั่งเศส 155,416 ตัน เนเธอร์แลนด์ 119,440 ตัน โปแลนด์ 72,392 ตัน เยอรมนี 70,234 ตัน อิตาลี 69,384 ตัน โปรตุเกส 56,726 ตัน เบลเยียม 41,101 ตัน สเปน 38,749 ตัน สาธารณรัฐเชก 28,635 ตัน สวีเดน 22,377 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-13 มิถุนายน 2560 มีการส่งออก 225,198 ตัน เพิ่มขึ้น 22.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 184,266 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 191,340 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 153,991 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 33,858 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 30,275 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,321 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-13 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 103,041 ตัน กรีซ 41,982 ตัน สเปน 25,194 ตัน โปรตุเกส 23,296 ตัน บัลแกเรีย 15,567 ตัน สหราชอาณาจักร 5,261 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*